



เด็กๆ กับภัยอันตรายใกล้ตัว

จิรัชญา หล่ายสอง

นักวิชาการเผยแพร่

ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลวันเด็กหรือช่วงเวลาอื่นๆ “ของขวัญ” มักจะเป็นสิ่งที่เด็กๆ ลูกหลานของเรา เฝ้ารอคอยเสมอ การเลือกซื้อของเล่นให้เด็กจึงเป็นสำคัญอย่างยิ่ง ไม่ใช่เลือกแค่อีสวอยงามหรือราคาถูก เพราะของเล่นที่ดี จะต้องช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้เด็ก และที่สำคัญไปกว่านั้นคือ ของเล่นชนิดนั้นจะต้องปลอดภัย มีมาตรฐาน

นอกจากของขวัญแล้ว ยังมีสิ่งที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ขอฝากเตือนถึงผู้ปกครองที่จะพบบุตรหลานไปเที่ยวเล่นตามที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในช่วงงานวันเด็ก หรือเทศกาลอื่นๆ รวมทั้งการไปเที่ยวเล่นตามสถานที่ต่างๆ ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งจากของเล่นที่ไม่มีมาตรฐานที่อาจทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บหรือเป็นพิษ เช่น กรณียกมีของเล่นชิ้นเล็กอุดกั้นหลอดลม ปืนอัดลมหรือของเล่นที่มีแรงดันพุ่งทำให้ได้รับบาดเจ็บ รวมถึงของเล่นเสียงดังที่เป็นอันตรายต่อประสาทหูและการได้ยิน ของเล่นที่มีสีหรือสารตะกั่วเจือปน ดังนั้น ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆ อันเป็นที่รักของเราควรที่จะต้องได้รับการเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง การเลือกซื้อของเล่นเด็กนั้นต้องใส่ใจเลือกสรร ก่อนที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับเด็กๆ ของเล่นที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น มีความแหลมคม เปราะบาง มีสารโลหะหนักเกินกว่าค่ามาตรฐานกำหนด ซึ่งของเล่นเหล่านี้ถูกออกแบบมาไม่ถูกต้องหรือถูกผลิตโดยกระบวนการผลิตที่ขาดคุณภาพ ใช้วัสดุที่เป็นอันตราย สิ่งเหล่านี้มีให้พบเห็นทั่วไป ควรเลือกซื้อของเล่นที่เหมาะสมกับวัย ดังนั้น ก่อนซื้อของเล่นให้บุตรหลานของท่านต้องสังเกตว่ามีเครื่องหมายการค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรืออาจสังเกตในฉลาก ซึ่งต้องระบุรายละเอียดที่สำคัญและจำเป็นต่อการเลือกซื้อหรือใช้ เช่น ชื่อผู้ทำหรือโรงงานผลิต ชื่อผู้จัดจำหน่ายพร้อมที่อยู่ ถ้าเป็นของเล่นที่นำเข้าก็จะต้องบอกประเทศที่ผลิต บริษัทที่นำเข้า หรือจัดจำหน่าย อายุจำกัดของผู้เล่น วิธีการเล่น ค่าเตือน รวมถึงราคาจำหน่าย

นอกจากนี้ ควรใส่ใจระมัดระวังในส่วนของคุณภาพความปลอดภัยของสถานที่จัดกิจกรรมว่ามีองค์ประกอบที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่ เช่น มีโต๊ะที่มีเหลี่ยมคม ก้อนหินประกับ ต้นไม้มีหนาม หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ตกแต่ง เช่น ไม่ควรมีลูกโป่งสวรรค์อัดก๊าซไฮโดรเจน เพราะไวไฟเสี่ยงเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ของเล่นบางอย่างก็มีอันตรายกว่าที่หลายๆ คนคิด อาทิ ลูกโป่งวิทยาศาสตร์ ตัวดูดน้ำหรือของเล่นชนิดพองตัว อุปกรณ์ไฟฟ้าช็อตแก่ลั้งคน ซึ่งล้วนเป็นสินค้าอันตรายที่มีคำสั่งห้ามขาย ถ้าผู้ใดพบการขายสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือที่ สคบ. ได้ที่สายด่วน สคบ.1166 หรือ www.ocpb.go.th ได้โดยผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากพบมีการจำหน่ายสินค้าที่ไม่มีเครื่องหมาย มอก. โปรดแจ้งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)



คำนิยม สคบ. “โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจผู้บริโภค”